



ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม

เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid – 19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ฉบับที่ ๑๐)

ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และอ้างถึงคำสั่งจังหวัดตาก  
ที่ ๙๑/๒๕๖๕ เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid – 19) จังหวัดตาก  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษารวมถึงสถาบันกวดวิชาสามารถใช้  
อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มี  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด นั้น

ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดมีการรายงานแนวโน้มของสถานการณ์ที่แสดงผลว่าจะ  
มีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลพบนักเรียนที่ติดเชื้อในหลายระดับชั้น  
ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน  
ครู บุคลากร และผู้ปกครองเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ  
มาตรการป้องกันตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid – 19)  
ในสถานศึกษา ดังนี้

๑. วันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
ออนไลน์ในทุกระดับชั้น โดยใช้ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนและตารางเรียนที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการกำหนด  
กรณีมีงานหรือกิจกรรมใดที่ได้วางแผน นัดหมายนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมไว้แล้ว และ  
ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาในช่วงนี้ได้ ให้ดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. โรงเรียนจะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเข้มงวด  
ในการป้องกันโรคตามมาตรการต่าง ๆ ที่ราชการกำหนด โดยยึดหลัก D – M – H – T – T – A และตาม  
มาตรการความปลอดภัย ๖-๖-๗ ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก DMHT – RC ๖ มาตรการเสริม SSET – CQ  
๗ มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา และเตรียมการรองรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง  
สื่อสารของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุภัทรา เงินดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม